

สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชุม  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๕๔

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา	มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ	เจ้าของเรื่อง
<p><b>ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔</b> <b>วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔</b></p> <p>- พิจารณาเรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. ขอข้อมูลรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาและ ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ : กรณี การดำเนินการตามโครงการจัดซื้อยาน ลำเลียงพลหุ้มเกราะล้อยางของ กองทัพบก</p>	<p>- <b>มติที่ประชุม</b></p> <p>สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่เปิดเผยรายงาน การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องจากในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการประชุม ลับ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ตามคำสั่ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ รายชื่อข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่ต้อง เปิดเผยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลำดับที่ ๓ เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ (๑) และ (๔)</p>	<p>กลุ่มงานบริการ เอกสารอ้างอิง ในการประชุม กรรมการธิการ สำนักกรรมการ ิลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔</p>

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา	มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ	เจ้าของเรื่อง
<p><u>ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔</u> <u>วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔</u></p> <p>- พิจารณาเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง : ประธานคณะกรรมการ ไต่สวนข้อเท็จจริง ขอสำเนาบันทึก การประชุมวุฒิสภาและรายงาน การประชุมวุฒิสภา กรณี นายเรืองไกร ลิกิจวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ขอให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการ ตรวจสอบ กรณี นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา ได้ขอปรึกษาหารือ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายจากความเห็นของ ผู้พิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อที่ประชุม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓</p>	<p>- มติที่ประชุม ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยแพร่รายงาน การประชุมวุฒิสภา ตามที่ประธานคณะกรรมการ ไต่สวนข้อเท็จจริง ของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ร้องขอ กรณี นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา ได้ขอปรึกษาหารือ เรื่องปัญหา ข้อกฎหมายจากความเห็นของผู้พิพากษาศาล ปกครองชั้นต้นต่อที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓</p>	<p>สำนักงาน ประธานวุฒิสภา หนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/ ๐๐๐๓๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔</p>